
sþ. 729. Fyrirspurn [338. mál]
til utanríkisráðherra um kaup varnarliðsins á íslenskum afurðum.

Frá Gunnari G. Schram.

1. Hve miklum upphæðum námu kaup varnarliðsins á síðasta ári á landbúnaðar- og
iðnaðarvörum frá íslenskum framleiðendum?

2. Um hvaða vöruflokka var þar helst að ræða?
3. Er talið að unnt sé að auka sölu á íslenskum afurðum og framleiðsluvörum til

varnarliðsins frá því sem nú er?


